

การคลิกเพื่อยอมรับเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 ซึ่ง Apple เสนอให้กับคุณในที่นี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้ Apple แกะไขข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมพัฒนาของ Apple บางส่วนที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันระหว่างคุณกับ Apple ("ข้อตกลง") โดยเพิ่มเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ไว้ในสัญญาดังกล่าว (แทนที่เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 ฉบับเดิม) คำในเครื่องหมายอัญประกาศทั้งหมดมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้

เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2

1. การแต่งตั้งตัวแทนและผู้รับมอบฉันทะ

1.1 ในที่นี้ คุณได้แต่งตั้ง Apple และบริษัทย่อยของ Apple (เรียกรวมกันว่า "Apple") เป็น (i) ตัวแทนของคุณสำหรับการทำการตลาดและการส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางที่อยู่ในภูมิภาคที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ A ส่วนที่ 1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 1 นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ (ii) ผู้รับมอบฉันทะของคุณสำหรับการทำการตลาดและการส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ปลายทางที่อยู่ในภูมิภาคที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ A ส่วนที่ 2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ ทั้งนี้รายการภูมิภาคของ App Store สำสุดที่คุณสามารถเลือกได้จะระบุไว้ในเครื่องมือ App Store Connect และ Apple อาจอัปเดตรายการดังกล่าวเป็นครั้งคราว คุณรับทราบในที่นี้ว่า Apple จะทำการตลาดและทำให้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ มีความพร้อมให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store อย่างน้อยหนึ่งแห่งขึ้นไป โดยดำเนินการสำหรับคุณและในนามของคุณ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 ให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้

(a) "คุณ" จะรวมถึงผู้ใช้ App Store Connect ที่ได้รับอนุญาตจากคุณให้ส่งแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ และ

(b) "ผู้ใช้ปลายทาง" จะรวมถึงผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา ตลอดจนผู้ใช้ที่เข้าเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ซื้อผ่านคุณสมบัติการแชร์กันในครอบครัวหรือผู้ติดต่อรับมรดก สำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบัน คำว่า "ผู้ใช้ปลายทาง" หมายถึงบุคคลซึ่งผู้ซื้อที่เป็นสถาบันได้อนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์, ผู้ดูแลระบบของสถาบันที่รับผิดชอบในการจัดการกับการติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงผู้ซื้อที่เป็นสถาบันซึ่งได้รับอนุญาต อันรวมถึงสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยได้มาซึ่งแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เพื่อการใช้งานของพนักงาน ตัวแทน และบริษัทในเครือ

(c) เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ คำว่า "แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์" จะรวมถึงคอนเทนต์ฟังก์ชันการทำงาน ส่วนขยาย สติกเกอร์ หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

1.2 เพื่อสนับสนุนการแต่งตั้ง Apple ภายใต้อำนาจที่ 1.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ คุณได้อนุญาตและสั่งให้ Apple ให้ดำเนินการต่อไปนี้

(a) ทำการตลาด จูงใจ และรับคำสั่งซื้อจากผู้ใช้งานปลายทางที่อยู่ในภูมิภาคที่คุณระบุไว้ในเครื่องมือ App Store Connect ในนามของคุณเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

(b) ให้บริการโฮสติ้งแก่คุณภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลง เพื่ออนุญาตให้มีการจัดเก็บแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และทำให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และยินยอมให้มีการโฮสต์แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไว้ที่บุคคลภายนอกเฉพาะตามที่ได้รับสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจาก Apple

(c) ทำสำเนา จัดรูปแบบ และจัดเตรียมแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อรองรับการเข้าถึงสิทธิ์ และการดาวน์โหลดโดยผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงการเพิ่มโซลูชันการรักษาความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลง

(d) อนุญาตให้ หรือในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์การซื้อคอนเทนต์จำนวนมากข้ามพรมแดน เตรียมการให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึง และเข้าถึงซ้ำซึ่งสำเนาของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถเข้าถึงสิทธิ์และดาวน์โหลด แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง App Store อย่างน้อยหนึ่งแห่งได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้แจกจ่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ของคุณภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ เพื่อใช้งานโดย (i) ผู้ใช้ปลายทางหลายคน เมื่อบัญชีบุคคลธรรมดาที่ซื้อ แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็นบัญชีที่สัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ผ่านคุณสมบัติการแชร์กันในครอบครัว ตามที่ ได้รวมไว้ใน การเลือกของคุณทางเครื่องมือ App Store Connect สำหรับการซื้อที่เกิดขึ้นก่อนการดำเนินการตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 2 นี้ (ii) รายชื่อผู้ติดต่อรับมรดกที่เข้าเกณฑ์ของผู้ใช้ปลายทางที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ของคุณตลอดจนข้อมูลและเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดเก็บไว้ใน iCloud ตามที่แจกแจงใน <https://support.apple.com/HT212360> และ (iii) ลูกค้ำที่เป็นสถาบันแห่งเดียวกันผ่านทางบริการการซื้อคอนเทนต์จำนวนมาก เพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ปลายทางของ สถาบันและ/หรือเพื่อการติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบัญชี Apple ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยลูกค้ำที่เป็น สถาบันรายดังกล่าว โดยเป็นไปตามข้อตกลง เชื่อใจ และข้อกำหนดของโปรแกรมการซื้อคอนเทนต์จำนวนมาก

(e) ออกใบแจ้งหนี้ตามราคาซื้อที่ผู้ใช้ปลายทางได้ชำระสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

(f) ใช้ (i) ภาพถ่ายหน้าจอ การแสดงตัวอย่าง และ/หรือข้อความที่ตัดตอนมาสูงสุด 30 วินาที ของแอปพลิเคชันที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (ii) เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และ (iii) ข้อมูลแอป พลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายในสื่อการตลาดและบัตรของขวัญ และโดยเกี่ยวข้อง กับการแสดงผลบนยานพาหนะ ยกเว้นส่วนของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ หรือข้อมูล แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย ซึ่งคุณระบุเป็นลาย ลักษณ์อักษรถึง Apple ในเวลาที่คุณส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ภายใต้ส่วนที่ 2.1 ของเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 2 นี้ และใช้รูปภาพและสื่ออื่นๆ ที่คุณอาจมอบให้แก่ Apple ตามคำขออันสมเหตุสมผลของ Apple เพื่อวัตถุประสงค์ใน การส่งเสริมการขายในสื่อการตลาดและบัตรของขวัญ และโดยเกี่ยวข้องกับการแสดงผลบนยานพาหนะ

(g) การใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง อื่นใดที่มีความจำเป็นตามสมควรในการทำการตลาดและการส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ อันเป็นไปตาม เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ คุณตกลงว่าจะไม่มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนอื่นใดสำหรับสิทธิ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ในส่วนที่ 1.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ และ

(h) อำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รุ่นก่อนวางจำหน่ายจริงของคุณ ("การทดสอบรุ่นเบต้า") ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางที่คุณกำหนดตามข้อตกลง ความพร้อมใช้งาน และข้อกำหนดของโปรแกรมอื่นๆ ตามที่อัปเดตเป็นครั้งคราวในเครื่องมือ App Store Connect และเพื่อวัตถุประสงค์ของการทดสอบรุ่นเบต้าดังกล่าว คุณสละสิทธิ์ใดๆ ในที่นี้ในการเก็บเงินตามราคาซื้อ รายได้ หรือค่าตอบแทนอื่นใด สำหรับการแจกจ่ายและการดาวน์โหลดแอป พลิเคชันเวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายจริงของคุณดังกล่าว คุณยังตกลงเพิ่มเติมว่า คุณยังคงรับผิดชอบต่อการชำระ ค่าลิขสิทธิ์หรือการชำระเงินอื่นใดให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายและผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ สิทธิ์ซึ่งเป็นเวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายจริงของคุณ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ และทั้งหมดของอาณาเขตต่างๆ ที่มีการทดสอบรุ่นเบต้า ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน Apple จะไม่เก็บค่าตอบแทนใดๆ จากการแจกจ่ายดังกล่าว

1.3 ผู้สัญญารับการทราบและตกลงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้เป็นและจะเป็นของ ตัวการและตัวแทน หรือตัวการและผู้รับมอบฉันทะ ตามแต่กรณีดังที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ A ส่วนที่ 1 และเอกสารประกอบ A ส่วนที่ 2 ตามลำดับ และคุณซึ่งเป็นตัวการมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อเพียงผู้เดียวต่อการเรียกร้องและความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมด อันเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ โดยแต่ละฝ่ายรับการทราบและตกลงว่า การที่คุณแต่งตั้งให้ Apple เป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบฉันทะตามแต่ละกรณีภายใต้ เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ ไม่ถือเป็นการผูกขาด คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ที่จำเป็น ในการแต่งตั้ง Apple และบริษัทย่อยของ Apple ให้เป็นตัวแทนทั่วโลกของคุณ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อการส่ง มอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ และรับรองและรับประกันว่าการที่ Apple และบริษัทย่อยของ Apple ปฏิบัติตามการแต่งตั้งดังกล่าวจะไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใดๆ

1.4 เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ "ระยะเวลาการส่งมอบ" หมายถึง ระยะเวลาเริ่มต้นนับจากวันที่มีผลของข้อตกลง และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของข้อตกลงหรือการต่ออายุใดๆ โดยมีเงื่อนไขว่าการแต่งตั้ง Apple ให้เป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบฉันทะของคุณจะยังคงอยู่ต่อไปภายใต้ระยะเวลาการยุติตามสมควรแต่ไม่เกินสามสิบ (30) วัน แม้ว่าข้อตกลงจะหมดอายุแล้วก็ตาม และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางของคุณแต่เพียงผู้เดียวว่า ส่วนย่อยที่ 1.2(b), (c) และ (d) ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงหรือหมดอายุแล้วก็ตาม เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามส่วนที่ 5.1 และ 7.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

2. การส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้แก่ Apple

2.1 คุณจะส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องให้แก่ Apple ในรูปแบบและลักษณะที่ Apple กำหนด ตามที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไปยังผู้ใช้ปลายทางตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ โดยใช้เครื่องมือ App Store Connect หรือกลไกอื่นๆ ที่ Apple ให้อำนาจ และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของคุณแต่เพียงผู้เดียว เมตาดาต้าที่คุณส่งมอบให้แก่ Apple ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้จะประกอบด้วย (i) ชื่อและหมายเลขเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (ii) ภูมิภาคที่คุณกำหนด ซึ่งคุณต้องการให้ Apple อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านั้น (iii) ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (iv) นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของคุณ (v) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง ("EULA") ของคุณ หากมี ตามส่วนที่ 4.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ และ (vi) เมตาดาต้าเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ และ/หรือเครื่องมือ App Store Connect ที่อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว รวมถึงเมตาดาต้าที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการค้นหาและการค้นพบคอนเทนต์บนฮาร์ดแวร์ของ Apple

2.2 คุณจะส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดแก่ Apple โดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ ที่อยู่ใต้ FTP ที่ปลอดภัย และ/หรือวิธีการส่งมอบอื่นๆ ตามที่ Apple กำหนด

2.3 คุณรับรองในที่นี้ว่า แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่คุณส่งมอบให้แก่ Apple ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ ได้รับอนุญาตให้ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาไปยังแต่ละภูมิภาคที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ A ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตามข้อบังคับการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา 15 C.F.R. ส่วนที่ 730-774 คุณยังรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทุกเวอร์ชัน ที่คุณส่งมอบแก่ Apple จะไม่อยู่ภายใต้การข่มขู่การขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ 22 C.F.R. ส่วนที่ 120-130 และไม่ได้ออกแบบผลิต ดัดแปลง หรือกำหนดค่าไว้สำหรับผู้ใช้ปลายทางเพื่อการทหารหรือการใช้ปลายทางเพื่อการทหาร โดยไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดทั่วไปของส่วนที่ 2.3 นี้ คุณรับรองว่า (i) ไม่มีแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ มี ใช้ หรือรองรับการเข้ารหัสข้อมูลหรือฟังก์ชันการเข้ารหัสใดๆ หรือ (ii) ในกรณีที่แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ มี ใช้ หรือรองรับการเข้ารหัสข้อมูลหรือฟังก์ชันการเข้ารหัสใดๆ ดังกล่าว คุณรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และมีสำเนา PDF ของการพิจารณาการจำแนกประเภทการส่งออก (CCATS) ที่ออกโดยสำนักอุตสาหกรรมและความปลอดภัย ("BIS") กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา โดยเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของคุณ และจะมอบให้เมื่อ Apple ร้องขอ หรือมีรายงานการจำแนกประเภทด้วยตนเองใดๆ ที่ส่งไปยัง BIS และได้รับการอนุญาตที่เหมาะสมจากภูมิภาคอื่นที่กำหนดให้ต้องมีการขออนุญาตนำเข้าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามที่กำหนด คุณรับทราบว่า Apple อาศัยใบรับรองของคุณในส่วนที่ 2.3 นี้ เพื่อการอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ เว้นแต่จะระบุไว้ในส่วนที่ 2.3 นี้ Apple จะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับการบริหารการส่งออก ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

2.4 คุณจะต้องรับผิดชอบในการพิจารณาและปรับใช้การจัดระดับอายุหรือคำเตือนผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ ตามที่กำหนดโดยระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดระดับเนื้อหา หรือองค์กรอื่นๆ ("คณะกรรมการจัดระดับ" แต่ละคณะ) สำหรับวิดีโอ โทรทัศน์ เกม หรือคอนเทนต์อื่นๆ ที่นำเสนอในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณสำหรับแต่ละพื้นที่ในอาณาเขต ทั้งนี้ตามแต่กรณี คุณต้องรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือจำกัดคอนเทนต์หรือฟังก์ชันการตรวจสอบยืนยันอายุก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่หรือคอนเทนต์ที่ได้รับการควบคุมภายในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ

3. การส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง

3.1 คุณรับทราบและตกลงว่า ในระหว่างการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่คุณ Apple จะโฮสต์หรือสามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตทำการโฮสต์แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โดยเป็นไปตามส่วนที่ 1.2(b) ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ และจะอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ในนามของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการโฮสต์และการส่งมอบคอนเทนต์หรือบริการที่คุณจำหน่ายผ่านการใช้ API การซื้อภายในแอป ยกเว้นคอนเทนต์ที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว (เช่น การซื้อภายในแอปเป็นเพียงการปลดล็อคคอนเทนต์) หรือคอนเทนต์ที่ Apple โฮสต์ไว้ตามส่วนที่ 3.3 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 ของข้อตกลง โดย Apple จะทำการตลาดในนามของคุณให้กับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทุกรายการเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ใช้ปลายทางตามราคาที่ระบุไว้ในระดับราคาที่คุณเป็นผู้กำหนดภายใต้ดุลพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอยู่ในตารางราคาที่ระบุไว้ในเครื่องมือ App Store Connect ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นระยะโดย Apple นอกจากนี้คุณอาจสั่งให้ Apple ทำการตลาดให้แก่แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ที่ส่วนลด 50% จากระดับราคาที่คุณกำหนดไว้สำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาต โดยคุณเลือกสั่งการได้เองผ่าน App Store Connect คุณสามารถเปลี่ยนระดับราคาของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ทุกเวลาตามดุลพินิจของคุณ โดยเป็นไปตามตารางราคาที่ระบุไว้ในเครื่องมือ App Store Connect ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว โดยที่ Apple ในฐานะตัวแทนและ/หรือผู้รับมอบฉันทะของคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บเงินตามราคาทั้งหมดที่ผู้ใช้ปลายทางต้องชำระเป็นค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ซึ่งผู้ใช้ปลายทางได้ซื้อหาตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2

3.2 ในกรณีที่การจำหน่ายหรือการส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางรายใดก็ตาม ต้องมีการชำระค่าภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการสื่อสารโทรคมนาคม และภาษีหรือเงินเรียกเก็บอื่นใดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและนำส่งภาษีจากการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ปลายทางจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ B ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ ซึ่งจะมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวผ่านทางไซต์ App Store Connect โดยคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกและดูแลความถูกต้องในการกรอกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณผ่านทางไซต์ App Store Connect ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว การระบุหมวดหมู่ภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้กับการจำหน่ายและการส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ การปรับเปลี่ยนใดๆ ที่คุณกระทำกับการระบุหมวดหมู่ภาษีสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ จะมีผลกับการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หลังจากที่ Apple ได้ดำเนินการการปรับเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว การปรับเปลี่ยนที่คุณดำเนินการกับการจัดหมวดหมู่ภาษีให้กับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ จะไม่มีผลกับการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ Apple จะดำเนินการกับการปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ภาษีของคุณ

หากการจัดหมวดหมู่ภาษีของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณเข้าข่ายไม่ถูกต้องตามหน่วยงานที่มีอำนาจด้านภาษี คุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลทางภาษีแต่เพียงผู้เดียว หาก Apple พิจารณาตามดุลพินิจอันสมควรแล้วว่า การจัดหมวดหมู่ภาษีให้กับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณไม่ถูกต้อง กรณีเช่นนี้ Apple สงวนสิทธิ์ในการระงับเงินจำนวนหนึ่งที่ต้องชำระแก่คุณเอาไว้จนกว่าที่คุณจะแก้ไขหมวดหมู่ภาษีให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขหมวดหมู่ภาษีเรียบร้อยแล้ว Apple จะหักค่าปรับและดอกเบี้ยใดๆ อันเป็นผลจากความไม่ถูกต้องดังกล่าว และส่งคืนยอดคงเหลือที่ Apple ระงับไว้คืนให้แก่คุณโดยปราศจากดอกเบี้ย อันเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ คุณจะชดเชยค่าเสียหายแทนและปกป้อง Apple จากการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจด้านภาษีสำหรับการชำระภาษีที่ไม่ครบถ้วนหรือการชำระภาษีเกิน ไม่ว่าจะเป็นภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการสื่อสารโทรคมนาคม หรือภาษีหรือเงินเรียกเก็บอื่นใด ตลอดจนเบี้ยปรับและ/หรือดอกเบี้ยอันเป็นผลสืบเนื่อง

3.3 เพื่อสนับสนุนการผูกพันในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางภาษีของผู้สัญญาทั้งสองฝ่าย Apple กำหนดให้คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ C ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ หรือบน App Store Connect โดยขึ้นอยู่กับ (i) ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัย และ (ii) ภูมิภาคที่คุณกำหนดไว้และต้องการให้ Apple อนุญาตให้มีการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ในกรณีที่ Apple เรียกเก็บเงินตามราคาแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ ก่อนที่คุณจะจัดหาเอกสารทางภาษีให้แก่ Apple ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบ C ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ Apple อาจตัดสินใจที่จะไม่นำส่งเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณ และระงับจำนวนเงินดังกล่าวในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคุณ จนกว่าคุณจะจัดหาเอกสารทางภาษีตามที่กำหนดให้แก่ Apple เมื่อได้รับเอกสารทางภาษีทั้งหมดตามที่กำหนดจากคุณ Apple จะนำส่งเงินตามจำนวนที่ระงับไว้ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้แก่คุณโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งอยู่ภายใต้ส่วนที่ 3.3 ตามข้อกำหนดของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

3.4 Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนต่อไปนี้เป็นการบริการในฐานะตัวแทนและ/หรือผู้รับมอบฉันทะของคุณภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

(a) สำหรับการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละสามสิบ (30%) ของราคาทั้งหมดที่ผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายได้ชำระไว้ สำหรับการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติ โดยลูกค้าที่มีการชำระค่าสมาชิกภายในกลุ่มสมาชิก (ตามคำนิยามด้านล่าง) เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาผ่อนผันเพื่อการรักษาลูกค้าหรือระยะเวลาขยายการต่ออายุ กรณีเช่นนี้ Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละสิบห้า (15%) ของราคาทั้งหมดที่ผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายได้ชำระไว้เป็นค่าต่ออายุแต่ละครั้งทุกๆ ระยะเวลาผ่อนผันเพื่อการรักษาลูกค้าหมายถึงระยะเวลาระหว่างการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกของลูกค้า (เช่น เนื่องมาจากการยกเลิกหรือไม่ชำระเงิน) และการเริ่มต้นเป็นสมาชิกใหม่ภายในกลุ่มสมาชิกเดียวกัน โดยมีข้อแม้ว่าระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 60 วัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ระยะเวลาขยายการต่ออายุหมายถึงระยะเวลาที่คุณยึดวันต่ออายุการสมัครสมาชิกของลูกค้าออกไปโดยไม่มีภาระเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่ Apple มีสิทธิ์ได้รับภายใต้ส่วนที่ 3.4(a) นี้ ราคาที่ผู้ใช้ปลายทางต้องชำระจะเป็นราคาสุทธิรวมการเรียกเก็บค่าภาษีใดๆ ทั้งหมดตามที่ระบุในส่วนที่ 3.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

(b) โปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store สำหรับนักพัฒนาที่มีคุณสมบัติและได้รับการอนุมัติจาก Apple ตามโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store นั้น Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในอัตราปรับลดที่ 15% จากราคาทั้งหมดที่ผู้ใช้ปลายทางต้องจ่ายในการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ปลายทางที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ดังระบุในเอกสารประกอบ B ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ ซึ่งจะมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวผ่านทางไซต์ App Store Connect และคุณอาจมีคุณสมบัติที่จะได้รับอนุมัติตามโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คุณและบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณต้องมีรายได้รวมไม่เกิน \$1,000,000 (ยอดขายสุทธิหลังค่าคอมมิชชันของ Apple และภาษีและการปรับปรุงตัวเลขบางส่วน) ในช่วงสิบสอง (12) เดือนตามรอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปีปฏิทินก่อนหน้า ("ปีปฏิทิน") ตามที่ Apple กำหนดภายใต้หลักปฏิบัติทางธุรกิจตามมาตรฐาน

หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณแก่ Apple ตามที่ได้รับการร้องขอ หากมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของคุณกับบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คุณต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าวด้วย โดย "บัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง บัญชีโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple ใดๆ (i) ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือ (ii) ซึ่งเป็นเจ้าของหรือควบคุมบัญชีของคุณ เช่น ในฐานะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ คุณมีบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้อง หากเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- คุณถือผลประโยชน์ขององค์กร บุคคลธรรมดา หรือหุ้นส่วนโดยส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) ในการเป็นเจ้าของหรือในหุ้นของบัญชีสมาชิกโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple อีกบัญชีหนึ่ง

- สมาชิกโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple อีกบัญชีหนึ่งถือผลประโยชน์ขององค์กร บุคคลธรรมดา หรือหุ้นส่วน (มากกว่า 50%) ในการเป็นเจ้าของหรือในหุ้นของบัญชีของคุณ
- คุณมีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดเหนือบัญชีสมาชิกโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple บัญชีอื่น
- สมาชิกโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple อีกบัญชีหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ

คุณและบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณจะต้องอยู่ในสถานะที่ดีในฐานะสมาชิกโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple

เมื่อรายได้รวมของคุณและบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณเกิน \$1,000,000 ในปีปฏิทินปัจจุบัน คุณจะถูกระบุเก็บเงินตามอัตราค่าตอบแทนมาตรฐานที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3.4(a) ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ สำหรับช่วงเวลาที่เหลือตามปีปฏิทินดังกล่าว

Apple จะพิจารณาคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์และอนุมัตินักพัฒนาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมในโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store ภายในสิบห้า (15) วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีตามเดือนปฏิทินแต่ละเดือน

หากรายได้ทั้งหมดของคุณและบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณมีมูลค่าไม่เกิน \$1,000,000 ในปีปฏิทินถัดไป คุณอาจมีคุณสมบัติเพื่อขอรับการอนุมัติอีกครั้งตามโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store ในปีปฏิทินถัดไป

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรม ไม่ว่าจะในฐานะผู้โอนหรือผู้รับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้โอนแอป") ในการถ่ายโอนแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ รายได้ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นั้นจะถูกรวมไว้ในการคำนวณรายได้รวมของผู้โอนแอป เพื่อกำหนดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store เช่น หากคุณถ่ายโอนแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากบัญชีนักพัฒนาของคุณไปยังบัญชีนักพัฒนาอีกบัญชีหนึ่งโดยใช้เครื่องมือ App Store Connect รายได้ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ถ่ายโอนไปนั้นจะรวมอยู่ในการคำนวณรายได้ทั้งหมดของคุณและในการคำนวณรายได้ทั้งหมดของบัญชีนักพัฒนาที่คุณถ่ายโอนแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต หากมีการถ่ายโอนแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หลายครั้งในปีปฏิทินที่กำหนด รายได้ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นั้นจะถูกรวมไว้ในการคำนวณรายได้ทั้งหมดของผู้โอนแอปแต่ละราย

คุณและบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณจะถูกตัดสิทธิ์จากโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store และบอกเลิกตามดุลพินิจของ Apple หากคุณหรือบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณ มีส่วนร่วมในการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมีลักษณะที่น่าสงสัย ทำให้เข้าใจผิด ฉ้อโกง ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่สุจริต อันเกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store (เช่น การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง การสร้างหรือใช้บัญชีโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple หลายบัญชี เพื่อแสวงหาประโยชน์จากโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็กของ App Store โดยไม่เหมาะสม)

โดย Apple อาจระงับการจ่ายเงินที่ต้องชำระแก่คุณหรือบัญชีนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องของคุณในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนที่ 3.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.4 ในที่นี้โดยไม่มีการหักค่าภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีจากรัฐบาลใดๆ รวมถึงค่าภาษีใดๆ ทั้งหมด ภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันของคุณ ของ Apple หรือของผู้ใช้ปลายทาง ที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายหรือการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ สำหรับการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่พัฒนาขึ้นเองโดย Apple นั้น Apple ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

3.5 เมื่อมีการเรียกเก็บเงินจำนวนใดๆ จากผู้ใช้ปลายทางตามราคาค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ส่งมอบแก่ผู้ใช้ปลายทางหลังจากนี้ Apple จะหักค่าตอบแทนเพิ่มจำนวนสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และค่าภาษีใดๆ ที่ Apple เก็บรวบรวมไว้ภายใต้ส่วนที่ 3.2 และ 3.4 โดยจะนำส่งจำนวนเงินส่วนที่เหลือจากราคาดังกล่าวให้คุณ หรือออกเครดิตในนามของคุณตามแต่ละกรณี ด้วยวิธีการตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจตามมาตรฐานของ Apple ซึ่งรวมถึง (i) การจ่ายเงินให้คุณด้วยการโอนเงินเท่านั้น (ii) ต้องมียอดขั้นต่ำถึงเกณฑ์การจ่ายเงิน (iii) คุณต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินตามที่กำหนดบนไซต์ App Store Connect และ (iv) การจ่ายเงินตามข้อกำหนดข้างต้นจะใช้เวลาไม่เกินสี่สิบห้า (45) วัน หลังจากการปิดรอบเดือนซึ่ง Apple ได้รับจำนวนเงินดังกล่าวจากผู้ปลายทาง โดย Apple จะจัดหารายงานยอดจำหน่ายที่มีข้อมูลเพียงพอให้แก่คุณบน App Store Connect เพื่อให้คุณตรวจสอบการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนและยอดเงินสุทธิที่ Apple จะนำส่งให้แก่คุณ ภายในเวลาไม่ล่าช้ากว่าสี่สิบห้า (45) วันหลังจากสิ้นสุดรอบรายเดือนแต่ละรอบ ในที่นี้คุณยังรับทราบและตกลงว่า Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามส่วนที่ 3.5 เมื่อมีการจัดส่งแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ ให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง แม้ว่า Apple จะไม่สามารถจัดเก็บค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากผู้ปลายทางรายดังกล่าวก็ตาม ในกรณีที่ราคาซื้อที่ Apple ได้รับจากผู้ปลายทางเป็นค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อยู่ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ตกลงนำส่งกันระหว่าง Apple กับคุณ ราคาซื้อของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่ใช้ นำส่ง และคิดคำนวณจำนวนเงินที่ Apple จะนำส่งให้คุณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดตายตัวสำหรับระยะเวลาการส่งมอบ ดังที่แสดงในเครื่องมือ App Store Connect ซึ่งอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราวตามส่วนที่ 3.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ โดย Apple อาจจัดเตรียมวิธีการใน App Store Connect เพื่อให้คุณสามารถกำหนดสกุลเงินหลักสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณกำหนดไว้เพื่อการรับการนำส่งเงิน ("สกุลเงินที่กำหนด") และ Apple อาจส่งให้ธนาคารของ Apple แปลงเงินนำส่งที่เป็นสกุลเงินอื่นใดที่ต่างออกไปจากสกุลเงินที่กำหนด ให้เป็นสกุลเงินที่กำหนดก่อนที่จะนำส่งเงินดังกล่าวให้คุณ โดยคุณยินยอมให้มีการหักส่วนต่างจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ธนาคารของ Apple เรียกเก็บ ออกจากเงินนำส่งดังกล่าว อีกทั้งคุณยังต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) ที่ธนาคารของคุณหรือธนาคารตัวกลางใดๆ เรียกเก็บระหว่างธนาคารของคุณกับธนาคารของ Apple

3.6 ในกรณีที่ค่าตอบแทนของ Apple หรือราคาที่ผู้ใช้ปลายทางต้องจ่ายเป็นค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ ต้องมีการจ่าย (i) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกัน หรือ (ii) ภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการสื่อสารโทรคมนาคม หรือภาษีหรือเงินเรียกเก็บอื่นใดที่ Apple ไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บภายใต้ส่วนที่ 3.2 ในที่นี้ หรือ (iii) ภาษีหรือเงินเรียกเก็บโดยรัฐบาลไม่ว่าในลักษณะใด ให้ถือว่าจำนวนค่าภาษีหรือเงินเรียกเก็บดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่เป็นการลดค่าตอบแทนที่ Apple มีสิทธิ์ได้รับตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

3.7 ในกรณีที่เงินนำส่งที่ Apple จ่ายให้คุณต้องมีการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกัน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวเพิ่มจำนวนจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่เป็นการลดค่าตอบแทนที่ Apple มีสิทธิ์ได้รับจากรูกรมดังกล่าว หาก Apple มีเหตุผลให้เชื่อว่าภาษีดังกล่าวถึงเวลาครบกำหนดชำระ Apple จะหักค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวแบบเพิ่มจำนวนจากยอดเงินรวมที่ตัดค้างคุณ และจะชำระเงินเพิ่มจำนวนที่หักไว้ให้แก่หน่วยงานภาษีที่มีอำนาจ โดย Apple จะใช้อัตราส่วนลดของภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากมีกำหนดไว้ในสนธิสัญญาภาษีเงินได้ที่มิผลบังคับใช้ เฉพาะในกรณีที่คุณจัดหาเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวให้แก่ Apple ภายใต้สนธิสัญญาภาษีเงินได้นั้นหรือจนกว่า Apple จะพึงพอใจและเพียงพอที่จะทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากอัตราปรับลดของภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น เมื่อคุณส่งคำขอถึง Apple เป็นลายลักษณ์อักษรภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้ช่องทางที่ Apple กำหนดไว้ตามเหมาะสม Apple จะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อรายงานให้คุณทราบถึงจำนวนเงินที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกันที่ชำระแก่หน่วยงานภาษีที่มีอำนาจในนามของคุณ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแทนและปกป้อง Apple จากการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดโดยหน่วยงานภาษีที่มีอำนาจติดตามการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีลักษณะเดียวกันที่ไม่ครบตามกำหนด ตลอดจนเบี้ยปรับและ/หรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระไม่ครบถ้วนอันเนื่องจากการที่คุณอ้างสิทธิ์หรือรับรองสิทธิ์ผิดพลาดต่อสิทธิ์ที่คุณมี หรือการที่คุณขาดคุณสมบัติ ที่จะได้รับอัตราปรับลดของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3.8 คุณสามารถเสนอการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติในบางพื้นที่โดยใช้ API การซื้อภายในแอปภายใต้ข้อกำหนดของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(a) ฟังก์ชันการต่ออายุโดยอัตโนมัติต้องเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน รายครึ่งปี หรือรายปี ตามราคาที่คุณเลือกไว้ในเครื่องมือ App Store Connect คุณสามารถเสนอระยะเวลาและระดับการบริการสำหรับการสมัครสมาชิกได้หลายรายการ และสามารถเชื่อมโยงและจัดลำดับรายการสมัครสมาชิกเหล่านี้ภายในกลุ่มสมัครสมาชิก เพื่อให้ลูกค้าสามารถอัปเกรด ดาวน์เกรด และเปลี่ยนระดับข้ามตัวเลือกกลุ่มสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย คุณเข้าใจและยอมรับว่าเมื่อสมาชิกอัปเกรดหรือเปลี่ยนระดับข้ามตัวเลือก (ยกเว้นการเปลี่ยนระดับข้ามตัวเลือกที่มีระยะเวลาต่างกัน) ระดับบริการดังกล่าวจะเริ่มมีผลทันที และรายได้ของคุณจะได้รับการปรับใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่เมื่อสมาชิกดาวน์เกรด บริการใหม่จะเริ่มต้น ณ ช่วงเวลาสิ้นสุดการสมัครสมาชิกรอบปัจจุบัน

(b) คุณต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติต่อไปนี้แก่ผู้ใช้ให้ชัดเจน

- ชื่อของการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเหมือนกับชื่อผลิตภัณฑ์ภายในแอป
- ระยะเวลาของการสมัครสมาชิก
- ราคาค่าสมาชิกและราคาต่อหน่วยตามความเหมาะสม

ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของคุณต้องสามารถเข้าถึงได้ภายในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ

(c) คุณต้องปฏิบัติตามข้อเสนอตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิกทั้งหมดตามที่ได้ทำการตลาดไว้ รวมถึงระยะเวลาผ่อนผันการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่คุณอนุญาต และในกรณีที่คุณฝ่าฝืนส่วนที่ 3.8(c) ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ ให้ถือว่าคุณอนุญาตและสั่งให้ Apple คืนเงินแก่ผู้ใช้ปลายทางเต็มจำนวนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามราคาที่ใช้ปลายทางจ่ายเพื่อการสมัครสมาชิกนั้นโดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว ระยะเวลาผ่อนผันการเรียกเก็บเงิน หมายถึงช่วงเวลาที่นักพัฒนาตกลงที่จะให้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ฟรี สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน ในกรณีที่ Apple คืนเงินตามราคาดังกล่าวแก่ผู้ใช้ปลายทาง คุณต้องชดใช้หรือยอมให้ Apple เครดิตตามจำนวนที่เท่ากับราคาของการสมัครสมาชิกดังกล่าว คุณรับทราบว่า Apple อาจใช้สิทธิ์ภายใต้ส่วนที่ 7.3 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ซ้ำ

3.9 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงราคาของรายการสมัครสมาชิกที่มีอยู่เดิม คุณอาจเลือกที่จะคงราคาปัจจุบันไว้สำหรับลูกค้าปัจจุบันของคุณ โดยสามารถระบุความต้องการดังกล่าวได้ในเครื่องมือ App Store Connect เมื่อคุณเพิ่มราคาสำหรับสมาชิกปัจจุบันในภูมิภาคที่กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทาง ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ตรวจสอบและยอมรับราคาใหม่ดังกล่าว มิเช่นนั้นคุณสมบัติการต่ออายุโดยอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน

3.10 ทราบว่าที่คุณส่งเสริมและเสนอที่จะจำหน่ายการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตามสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด

3.11 บริการสมัครสมาชิกที่ซื้อภายในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นการซื้อภายในแอป

นอกจากการใช้ API การซื้อภายในแอปแล้ว แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อาจอ่านหรือเล่นคอนเทนต์ (นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ เสียง เพลง วิดีโอ) ที่อยู่นอกแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ) โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่ได้เชื่อมโยงหรือทำการตลาดเกี่ยวกับข้อเสนอภายนอกสำหรับคอนเทนต์ดังกล่าวภายในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องในการเข้าถึงคอนเทนต์ที่ได้รับจากนอกแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

3.12 หากแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณมีคอนเทนต์ที่ออกตามกำหนดเวลา (เช่น นิตยสารและหนังสือพิมพ์) Apple อาจให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้ปลายทางแก่คุณ เมื่อผู้ใช้ปลายทางซื้อการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติผ่าน API การซื้อภายในแอป ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกล่าวยินยอมให้มีการจัดเตรียมข้อมูลให้แก่คุณ โดยมีข้อแม้เพิ่มเติมว่าคุณต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครึ่งครัดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศต่อสาธารณะ โดยสำเนาของข้อมูลดังกล่าวต้องพร้อมมีให้ดูและต้องได้รับความยินยอมในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ คุณอาจสนใจสิ่งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อขยายจำนวนการสมัครสมาชิกหากผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลนี้

3.13 คุณสามารถใช้รหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกเพื่อส่งเสริมการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติในบางพื้นที่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลง เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(a) รหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิก หมายถึง รหัสที่ Apple มอบแก่คุณตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางที่คุณมอบรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกตั้งแต่หนึ่งรหัสขึ้นไปสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

(b) เมื่อคุณใช้เครื่องมือ App Store Connect เพื่อทำการร้องขอ Apple จะส่งรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้ปลายทางจะใช้รหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกได้ทันทีหลังจากมีการส่งมอบให้แก่คุณ

คุณไม่สามารถแจกจ่ายรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกที่ไม่สามารถใช้ได้ในอาณาเขตใดๆ แก่ผู้ใช้ปลายทาง โดยที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายหรือแจกจ่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ

คุณจะต้องไม่ส่งออกรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกเพื่อใช้นอกอาณาเขต และต้องไม่กล่าวอ้างว่าคุณมีสิทธิ์หรือความสามารถที่จะกระทำการดังกล่าว

ความเสี่ยงในการสูญเสียและการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ของรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกจะส่งถึงคุณเมื่อมีการส่งมอบรหัสให้คุณ

คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในอาณาเขตที่คุณแจกจ่ายรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิก

(c) Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดทำหรือผลิตสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิก นอกเหนือจากตัวรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกเท่านั้น

คุณต้องไม่จำหน่ายรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกหรือยอมรับการชำระเงิน การแลกซื้อ หรือค่าตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิก และคุณต้องห้ามบุคคลภายนอกมิให้ดำเนินการดังกล่าว

ในช่วงเวลาที่รหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงการสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณได้ฟรี ให้ถือว่าคุณขอละสิทธิ์ใดๆ ในการเก็บค่าลิขสิทธิ์ รายได้ หรือค่าตอบแทนสำหรับการเข้าถึงดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าค่าตอบแทนนั้นจะจ่ายชำระได้ภายใต้ข้อตกลง เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 และเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 1 ของข้อตกลงหรือไม่ ตามแต่กรณี โดยคู่สัญญาได้แก่ ระหว่าง Apple กับคุณ รับทราบว่า ความรับผิดชอบของคู่สัญญาในการชำระค่าลิขสิทธิ์หรือการชำระเงินในลักษณะที่คล้ายกันอื่นใดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ปลายทางในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการใช้รหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิก จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2

คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้รหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกของคุณ รวมถึงการใช้งานใดๆ โดยสมาชิกรายอื่นๆ ในทีม App Store Connect ของคุณ และต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณหรือ Apple นับจากนั้น

ในกรณีที่แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณถูกลบออกจาก App Store ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงที่จะยุติการแจกจ่ายรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกทั้งหมด และ Apple อาจปิดการใช้งานรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกดังกล่าว

คุณยอมรับว่า Apple จะมีสิทธิ์ในการปิดการใช้งานรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิก ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ตามข้อตกลงหรือตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ แม้ว่าจะมีการจัดส่งให้กับผู้ใช้ปลายทางแล้วก็ตาม

(d) คุณต้องระบุมารวมข้อกำหนดของรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ใช้ปลายทางต่อไปนี้เอาไว้ในสื่อใดก็ตามที่ใช้แจกจ่ายรหัสข้อเสนอการสมัครสมาชิกแก่ผู้ใช้ปลายทาง (เช่น ใบรับรอง บัตร อีเมล คู่มือ โพสต์ทางออนไลน์) ได้แก่ (i) วันหมดอายุของรหัสหรือระบุว่าจนกว่าจะหมด (ii) อาณาเขตที่สามารถแลกรหัสได้ (iii) ต้องใช้ร่วมกับบัญชี Apple โดยต้องมีการยอมรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และข้อตกลงการใช้งานก่อน (iv) รหัสไม่ได้มีไว้เพื่อการจำหน่ายต่อ และไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด (v) เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับเต็ม โปรดดู <https://www.apple.com/th/legal/internet-services/itunes/th/terms-en.html> และ (vi) คุณเป็นผู้จัดเตรียมข้อเสนอและคอนเทนต์

3.14 ในกรณีที่เป็นไปได้ คุณสามารถเสนอแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หลายรายการไว้ในคอลเลกชันเดียวกัน ("ชุด") แก่ผู้ใช้ปลายทางตามระดับราคาที่คุณกำหนดไว้ในเครื่องมือ App Store Connect ซึ่งอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว โดยในที่นี้คุณอนุญาตและสั่งให้ Apple ทำให้ผู้ใช้ที่เคยซื้อแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่อยู่ในชุดเอาไว้เพียงบางส่วนจากทั้งหมด ให้สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดรายการที่เหลือในชุดได้ในราคา CMB ("ทำชุดของฉันให้สมบูรณ์" หรือ "CMB") โดยคุณจะได้รับรายได้ตามราคา CMB ซึ่งจะเท่ากับราคาทั้งชุดที่คุณกำหนดไว้ หักด้วยผลรวมของราคาขายปลีกที่ผู้ใช้ชำระเป็นค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีที่ราคา CMB น้อยกว่าระดับ 1 และมากกว่าศูนย์ภายใต้ระดับราคาที่คุณกำหนดไว้ในเครื่องมือ App Store Connect คุณสามารถอนุญาตและสั่งให้ Apple กำหนดราคา CMB สำหรับผู้ใช้รายนั้นที่ระดับ 1 ได้ ในกรณีที่ราคา CMB น้อยกว่าศูนย์ คุณสามารถอนุญาตและสั่งให้ Apple มอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนที่เหลือในชุดแก่ผู้ใช้ปลายทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ธุรกรรม CMB แต่ละรายการจะปรากฏในใบแจ้งยอดของคุณดังต่อไปนี้ (i) ยอดขายใหม่ของชุดเพิ่มตามราคาที่ชำระสำหรับชุดรวม โดยระบุว่าเป็นการขาย CMB และ (ii) การคืนสินค้า (เช่น ธุรกรรมที่เป็นค่าลบ) สำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ซื้อไว้แล้วและเข้าเกณฑ์แต่ละรายการซึ่งรวมอยู่ในชุดตามจำนวนที่เคยจ่ายไว้แล้วก่อนหน้านี้เป็นค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โดยแต่ละรายการจะระบุว่าเป็นการคืน CMB สำหรับชุดที่นำเสนอที่ระดับ 0 จะต้องนำเสนอบริการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติตามส่วนที่ 3.8 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 ในแต่ละแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่รวมอยู่ในชุด และผู้ใช้ที่ซื้อบริการสมัครสมาชิกดังกล่าวจากแอปหนึ่งในชุดจะต้องสามารถเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รายการอื่นๆ ในชุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4. ความเป็นเจ้าของและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

4.1 คู่สัญญา รับทราบและตกลงว่า Apple จะไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากความเป็นเจ้าของ ในหรือต่อแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โดยที่กรรมสิทธิ์ ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ความรับผิดชอบ และการควบคุมเหนือแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ จะยังคงอยู่กับคุณโดยตลอด อีกทั้ง Apple จะไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเจาะจงตามข้อตกลงหรือตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

4.2 คุณสามารถส่งมอบ EULA ของคุณสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้แก่ Apple ณ เวลาที่คุณส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้แก่ Apple ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ โดยมีเงื่อนไขว่า EULA ของคุณต้องรวมไว้ซึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต่ำดังระบุไว้ในเอกสารประกอบ D ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในทุกภูมิภาคที่คุณต้องการให้ Apple อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว โดย Apple จะทำให้ผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายสามารถตรวจสอบ EULA ของคุณ (หากมี) ณ เวลาที่ Apple ส่งมอบแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ปลายทางรายนั้น และ Apple จะแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายทราบว่า การที่ผู้ใช้ปลายทางใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข EULA ของคุณ (หากมี) ในกรณีที่คุณไม่ได้จัด EULA ของคุณเองสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้แก่ Apple คุณรับทราบและตกลงว่าการที่ผู้ใช้ปลายทางใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จะอยู่ภายใต้ EULA ฉบับมาตรฐานของ Apple (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดการให้บริการของ App Store)

4.3 คุณรับทราบในที่นี้ว่า EULA สำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่ละรายการเป็นเรื่องระหว่างคุณกับผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น และสอดคล้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในแง่ใด ภายใต้ EULA ข้อใด หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของ EULA ที่กระทำโดยคุณหรือผู้ใช้ปลายทาง

5. การจำกัดเนื้อหาและการจัดระดับซอฟต์แวร์

5.1 คุณรับรองและรับประกันว่า (a) คุณมีสิทธิ์เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ทำซ้ำและแจกจ่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และอนุญาตให้ Apple ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้ปลายทางเพื่อดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผ่านทาง App Store อย่างน้อยหนึ่งแห่ง (b) แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือการอนุญาตให้ Apple หรือผู้ใช้ปลายทางใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านั้น ไม่มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิทางสัญญาของบุคคล บริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นใด และคุณไม่ได้ส่งแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่ Apple ในนามของบุคคลภายนอกหนึ่งรายขึ้นไป (c) แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่ละรายการได้รับอนุญาตให้แจกจ่าย จำหน่าย หรือใช้ ส่งออก หรือนำเข้าสู่ภูมิภาคที่คุณระบุไว้ในส่วนที่ 2.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 โดยสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของภูมิภาคเหล่านั้น รวมถึงข้อบังคับการส่งออก/นำเข้าที่ใช้บังคับทั้งหมด (d) แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดต้องไม่มีเนื้อหาลามกอนาจาร คุกคาม หรือเป็นที่ต้องห้ามหรือจำกัดตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในภูมิภาคใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ส่วนที่ 2.1 ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ (e) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้โดยใช้เครื่องมือ App Store Connect รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นั้นมีความถูกต้อง และหากข้อมูลดังกล่าวหมดความถูกต้อง คุณจะอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องทันทีโดยใช้เครื่องมือ App Store Connect และ (f) ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับคอนเทนต์ของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของคุณอันเกี่ยวข้องกับ App Store คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Apple แจ้งข้อมูลติดต่อของคุณแก่ผู้ที่ยื่นข้อพิพาทดังกล่าว และจะปฏิบัติตามกระบวนการโต้แย้งเกี่ยวกับแอปตามที่ Apple กำหนด บนพื้นฐานที่ไม่เป็นการเฉพาะ และไม่มีฝ่ายใดสละสิทธิ์ทางกฎหมาย

5.2 คุณต้องใช้เครื่องมือการจัดระดับซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ใน App Store Connect เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่ละรายการที่คุณส่งมอบเพื่อใช้ในการทำการตลาดและการดำเนินการของ Apple ผ่านทาง App Store ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ เพื่อระบุระดับแก่แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่ละรายการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดระดับแก่แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ คุณต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับคอนเทนต์ของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยเครื่องมือการจัดระดับซอฟต์แวร์ คุณรับทราบและตกลงว่า Apple พึงพาสั่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ (i) ความสุจริตใจและความซื่อสัตย์ของคุณในการให้ข้อมูลที่ร้องขออย่างถูกต้องและครบถ้วนสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่ละรายการ และ (ii) การรับรองและการรับประกันของคุณในส่วนที่ 5.1 ในที่นี้ ในการทำให้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์พร้อมให้ดาวน์โหลดโดยผู้ใช้ปลายทางในแต่ละภูมิภาคที่คุณกำหนดไว้ในที่นี้ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ Apple แก่ในระดับของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เคยมีการระบุระดับไว้อย่างไม่ถูกต้อง และคุณยอมรับในระดับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการแก้ไขใหม่

5.3 ในกรณีที่ภูมิภาคใดๆ ที่คุณกำหนดไว้ในที่นี้กำหนดให้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต้องได้รับการอนุมัติหรือการจัดระดับจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมใดๆ โดยถือเป็นเงื่อนไขในการแจกจ่าย การจำหน่าย และ/หรือการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ คุณรับทราบและตกลงว่า Apple อาจเลือกที่จะไม่ให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในภูมิภาคนั้นจาก App Store

5.4 แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่มุ่งเป้าหมายไปที่เด็ก หรือมีลักษณะเป็นที่น่าสนใจสำหรับเด็ก และมีการกดดันให้เด็กต้องซื้อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้วลี เช่น "ซื้อทันที" หรือ "อัปเดตทันที") หรือจูงใจให้ผู้อื่นซื้อให้เด็ก จะต้องไม่ทำให้แอปพลิเคชันดังกล่าวพร้อมใช้ในอาณาเขตใดๆ ที่ระบุว่าการทำการตลาดในลักษณะดังกล่าวเป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย โดยคุณยอมรับและตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5.1(c) ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการทำการตลาด และกฎหมายการเล่นเกม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับภูมิภาคต่างๆ ในสหภาพยุโรปที่ http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm

6. ความรับผิดชอบและความรับผิด

6.1 Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้ปลายทางได้ติดตั้งและ/หรือใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับประกันผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง และให้บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่ละรายการ

6.2 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ Apple จะไม่รับผิดชอบหรือความรับผิด ไม่ว่าในแง่ใดต่อการเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด อันเกิดขึ้นจากหรือเนื่องมาจากแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และ/หรือการใช้ปลายทางได้ใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การเรียกร้องเรื่องการละเมิดการรับประกัน ไม่ว่าจะระบุไว้ใน EULA หรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (ii) การเรียกร้องความรับผิดของผลิตภัณฑ์ และ (iii) การเรียกร้องว่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และ/หรือการใช้ปลายทางครอบครองหรือใช้งานแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

6.3 ในกรณีที่ Apple ได้รับคำบอกกล่าวหรือการเรียกร้องจากผู้ใช้ปลายทางว่า (i) ผู้ใช้ปลายทางต้องการยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่ผู้ใช้ปลายทางรายนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือเมื่อการสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครต่ออายุอัตโนมัติตามที่ระบุในส่วนที่ 3.8 หากระยะเวลาดังกล่าวน้อยกว่าเก้าสิบ (90) วัน หรือ (ii) แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะหรือการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณหรือตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีเหล่านี้ Apple อาจคืนเงินแก่ผู้ใช้ปลายทางตามจำนวนเต็มของราคาที่ผู้ใช้ปลายทางได้ชำระเป็นค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว ในกรณีที่ Apple คืนเงินตามราคาดังกล่าวแก่ผู้ใช้ปลายทาง คุณต้องชดใช้หรือยอมให้ Apple เครดิตตามจำนวนที่เท่ากับราคาของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว ในกรณีที่ Apple ได้รับคำบอกกล่าวหรือหรือขอเรียกร้องจากผู้ใช้บริการระบบชำระเงินว่า ผู้ใช้ปลายทางได้รับเงินคืนค่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้ว คุณต้องชดใช้หรือให้เครดิตแก่ Apple ตามจำนวนที่เท่ากับราคาของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว

7. การสิ้นสุดการให้บริการ

7.1 เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้และภาระผูกพันทั้งหมดของ Apple จากเรื่องนี้ จะสิ้นสุดเมื่อข้อตกลงหมดอายุหรือสิ้นสุดลง แม้ว่าจะมีการสิ้นสุดดังกล่าว Apple ยังคงมีสิทธิ์ในเรื่องต่อไปนี้ (i) ค่าตอบแทนทั้งหมดจากสำเนาทั้งหมดของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยมอบให้แก่ผู้ใช้ปลายทางก่อนวันที่สิ้นสุด (รวมถึงระยะเวลาการยุติตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1.4 ในที่นี้) และ (ii) เงินที่คุณจ่ายคืนเป็นค่าคืนเงินที่ Apple ได้จ่ายให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง ทั้งก่อนและ/หรือหลังวันที่สิ้นสุดข้อตกลง อันเป็นไปตามส่วนที่ 6.3 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง Apple อาจระงับการชำระเงินทั้งหมดที่ต้องชำระให้กับคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ Apple พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสมควร เพื่อคำนวณและชดเชยการคืนเงินแก่ผู้ใช้ปลายทาง หากเมื่อใดก็ตามที่ Apple พิจารณาหรือสงสัยว่า คุณหรือนักพัฒนารายใดที่คุณเกี่ยวข้องกับเราได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน หรือเข้าร่วมกับนักพัฒนารายอื่นๆ เพื่อกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันมีลักษณะที่น่าสงสัย ทำให้เข้าใจผิด จ้อโกง ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่สุจริต Apple อาจระงับการชำระเงินที่ถึงกำหนดต้องชำระแก่คุณ หรือแก่นักพัฒนารายอื่นดังกล่าว

7.2 ในกรณีที่คุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการแจกจ่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรืออนุญาตสิทธิ์ให้ Apple อนุญาตผู้ใช้ปลายทางให้เข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ อีกต่อไป คุณจะต้องแจ้งให้ Apple ทราบและเพิกถอนแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านั้นออกจาก App Store กันทีโดยใช่เครื่องมือที่ให้บริการบนเว็บไซต์ App Store Connect ภายใต้เงื่อนไขว่า การเพิกถอนดังกล่าวของคุณภายใต้ส่วนที่ 7.2 นี้ ไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องคุณจากการผูกพันใดๆ ที่คุณมีต่อ Apple ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่มีต่อ Apple และ/หรือผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว

7.3 Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการทำการตลาด การเสนอ และการอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดหรือปราศจากเหตุใดก็ตาม โดยจะแจ้งให้คุณทราบถึงการสิ้นสุดดังกล่าว แต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดทั่วไปของส่วนที่ 7.3 เท่านั้น โดยคุณยอมรับว่า Apple อาจระงับการทำการตลาดและการอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออาจใช้มาตรการชั่วคราวอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว หาก Apple มีเหตุผลให้เชื่อได้ ภายใต้การตรวจสอบโดยบุคคลและ/หรือการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับคำบอกกล่าวภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ดังนี้ (i) แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังภูมิภาคที่คุณกำหนดไว้ในเอกสารประกอบ A ตามข้อบังคับการบริหารการส่งออกหรือข้อจำกัดอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่งภูมิภาคขึ้นไป (ii) แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านั้น และ/หรือความเป็นเจ้าของของผู้ใช้ปลายทาง และ/หรือการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านั้นฝ่าฝืนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก (iii) การแจกจ่าย การขาย และ/หรือการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านั้นละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับในภูมิภาคใดๆ ภายใต้ส่วนที่ 2.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ (iv) คุณได้ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลง, เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ หรือเอกสารประกอบอื่นๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวทางการตรวจสอบของ App (v) แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณละเมิดส่วนที่ 5.4 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแลว่ามีการละเมิดที่ถูกกล่าวหา หรือ (vi) คุณหรือผู้ใดที่เป็นตัวแทนของคุณหรือบริษัทของคุณถูกคว่ำบาตรในภูมิภาคใดๆ ที่ Apple ดำเนินธุรกิจอยู่ การที่ Apple เลือกจะระงับการทำการตลาดและการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ ตามส่วนที่ 7.3 นี้ ไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องคุณจากการผูกพันของคุณภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

7.4 คุณสามารถเพิกถอนแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ หรือทั้งหมดออกจาก App Store ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด โดยใช้เครื่องมือที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ App Store Connect ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางของคุณ คุณอนุญาตและสั่งให้ Apple ดำเนินการให้สำเร็จตามส่วนที่ 1.2(b), (c) และ (d) ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ ซึ่งจะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงหรือหมดอายุก็ตาม เว้นแต่คุณระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามส่วนที่ 5.1 และ 7.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้

8. ผลทางกฎหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Apple ที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2 นี้ อาจมีผลทางกฎหมายและ/หรือผลทางภาษีอันสำคัญยิ่งสำหรับคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางภาษีของคุณว่าด้วยการผูกพันทางกฎหมายและทางภาษีของคุณในเรื่องนี้

การคลิกเพื่อยอมรับเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 ซึ่ง Apple เสนอให้กับคุณในที่นี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้ Apple แกะไขข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple บางส่วนที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันระหว่างคุณกับ Apple ("ข้อตกลง") โดยเพิ่มเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ไว้ในสัญญาดังกล่าว (แทนที่เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 ฉบับเดิม) คำในเครื่องหมายอัฒภาคทั้งหมดมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้

เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3

1. การแต่งตั้งตัวแทนและผู้รับมอบฉันทะ

1.1 ในที่นี้ คุณได้แต่งตั้ง Apple และบริษัทย่อยของ Apple (เรียกรวมกันว่า "Apple") เป็น (i) ตัวแทนของคุณสำหรับการทำการตลาด การจำหน่าย และการส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองผ่านช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองและผู้ใช้ปลายทางตามแต่กรณีที่อยู่ในภูมิภาคที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ A ส่วนที่ 1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ (ii) ผู้รับมอบฉันทะของคุณสำหรับการทำการตลาด การจำหน่าย และการส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองและผู้ใช้ปลายทางตามแต่กรณีที่อยู่ในภูมิภาคที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ A ส่วนที่ 2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ ทั้งนี้รายการภูมิภาคของ App Store ล่าสุดที่คุณสามารถเลือกได้ตามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณจะระบุไว้ในเครื่องมือ App Store Connect และ Apple อาจอัปเดตรายการดังกล่าวเป็นครั้งคราว คุณรับทราบในที่นี้ว่า Apple จะทำการตลาดและทำให้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองพร้อมให้ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์การแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองและให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ หรือให้ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองมีการใช้บัญชี Apple บัญชีเดียวในการแจกจ่ายแก่ผู้ใช้ปลายทางหลายราย เพื่อการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Apple ตามที่กำหนดเท่านั้น โดยดำเนินการสำหรับคุณและในนามของคุณ

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

"รหัสคอนเทนต์" หมายถึง รหัสคอนเทนต์ที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขที่สร้างขึ้นโดย Apple และแจกจ่ายให้กับลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งผู้ใช้ปลายทางสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อการดาวน์โหลดสำเนาของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

"แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง" ยังรวมถึงฟังก์ชันการทำงาน คอนเทนต์ หรือบริการเพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาต ซึ่งคุณจำหน่ายภายในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองโดยใช้ API การซื้อภายในแอป

"ผู้ใช้ปลายทาง" หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือรายชื่อผู้ติดต่อรับมรดกซึ่งผู้ซื้อที่เป็นสถาบันได้อนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง, ผู้ดูแลระบบของสถาบันที่รับผิดชอบในการจัดการกับการติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงผู้ซื้อที่เป็นสถาบันซึ่งได้รับอนุญาต อันรวมถึงสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยได้มาซึ่งแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อการใช้งานของพนักงาน ตัวแทน และบริษัทในเครือ

"แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์" จะรวมถึงคอนเทนต์ ฟังก์ชันการทำงาน ส่วนขยาย สติกเกอร์ หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

"ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์" รวมถึงข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง

"บริการการซื้อคอนเทนต์จำนวนมาก" หมายถึง โปรแกรมของ Apple ที่มอบความสามารถในการรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองและการซื้อแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบเป็นกลุ่ม ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อบังคับของโปรแกรมในการซื้อคอนเทนต์จำนวนมากดังกล่าว

"ลูกค้าในช่องทางทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง" หมายถึง บุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนบริการการซื้อคอนเทนต์จำนวนมากของ Apple และ/หรือการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง

"คุณ" จะรวมถึงผู้ใช้ App Store Connect ที่ได้รับอนุญาตจากคุณให้ส่งแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และเมตาเดตาที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ

1.2 เพื่อสนับสนุนการแต่งตั้ง Apple ภายใต้ส่วนที่ 1.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ คุณได้อนุญาตและสั่งให้ Apple ให้ดำเนินการต่อไปนี้

(a) ทำการตลาด จูงใจ และรับคำสั่งซื้อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง จากลูกค้าในช่องทางทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง โดยดำเนินการในนามของคุณ ตามที่ระบุไว้โดยคุณและผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคที่ระบุในเครื่องมือ App Store Connect

(b) ให้บริการโฮสติ้งแก่คุณ เพื่อยุติการจำกัดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง และทำให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงได้ และเพื่อยุติการโฮสต์แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าวโดยบุคคลภายนอก เพื่อการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Apple ตามที่กำหนดเท่านั้น

(c) ทำสำเนา จัดรูปแบบ และจัดเตรียมแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อรองรับการเข้าถึงสิทธิ์และการดาวน์โหลด โดยผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงการเพิ่มโซลูชันการรักษาความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลง

(d) อนุญาตให้ หรือในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์การซื้อคอนเทนต์จำนวนมากข้ามพรมแดน เตรียมการให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงและเข้าถึงซ้ำซึ่งสำเนาของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถเข้าถึงสิทธิ์และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่คุณพัฒนาขึ้นเอง ข้อมูลแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง และเมตาเดตาที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์การแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้แจกจ่ายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ เพื่อใช้งานโดย (i) ผู้ใช้ปลายทางหลายคน เมื่อลูกค้าที่เป็นสถาบันแห่งเดียวกันซื้อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองผ่านทางบริการการซื้อคอนเทนต์จำนวนมาก เพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ปลายทางของสถาบันและ/หรือเพื่อการติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบัญชี Apple ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยลูกค้าที่เป็นสถาบันรายดังกล่าว และ (ii) รายชื่อผู้ติดต่อรับมรดกที่เข้าเกณฑ์ของผู้ใช้ปลายทางที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณตลอดจนข้อมูลและเมตาเดตาที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดเก็บไว้ใน iCloud ตามที่แจกแจงใน <https://support.apple.com/HT212360>

(e) ออกใบแจ้งหนี้ตามราคาซื้อที่ลูกค้าในช่องทางทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองได้ชำระสำหรับ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง

(f) ใช้ (i) ภาพถ่ายหน้าจอ และ/หรือข้อความที่ตัดตอนมาสูงสุด 30 วินาที ของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง (ii) เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง และ (iii) ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายในสื่อการตลาด และโดยเกี่ยวข้องกับการแสดงผลบนยานพาหนะ ยกเว้นส่วนของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ หรือข้อมูลแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ที่คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย ซึ่งคุณระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Apple ในเวลาที่คุณส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ภายใต้ส่วนที่ 2.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ และใช้รูปภาพและสื่ออื่นๆ ที่คุณอาจมอบให้แก่ Apple ตามคำขออันสมเหตุสมผลของ Apple เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายในสื่อการตลาด และโดยเกี่ยวข้องกับการแสดงผลบนยานพาหนะ และ

(g) การใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่มีความจำเป็นตามสมควรในการทำการตลาดและการส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง อันเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ คุณตกลงว่าจะไม่มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนอื่นใดสำหรับสิทธิ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วนที่ 1.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

1.3 คู่สัญญารับการทราบและตกลงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้เป็นและจะเป็นของตัวคุณและตัวแทน หรือตัวคุณและผู้รับมอบฉันทะ ตามแต่กรณีดังที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ A ส่วนที่ 1 และเอกสารประกอบ A ส่วนที่ 2 ตามลำดับ และคุณซึ่งเป็นตัวคุณมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อเพียงผู้เดียวต่อการเรียกร้องและความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมดอันเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ โดยแต่ละฝ่ายรับการทราบและตกลงว่า การที่คุณแต่งตั้งให้ Apple เป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบฉันทะตามแต่ละกรณีภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ ไม่ถือเป็นการผูกขาด คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ที่จำเป็นในการแต่งตั้ง Apple และบริษัทย่อยของ Apple ให้เป็นตัวแทนทั่วโลกของคุณ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อการส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง และรับรองและรับประกันว่าการที่ Apple และบริษัทย่อยของ Apple ปฏิบัติตามการแต่งตั้งดังกล่าวจะไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใดๆ

1.4 เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ "ระยะเวลาการส่งมอบ" หมายถึง ระยะเวลาเริ่มต้นนับจากวันที่มีผลของข้อตกลง และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของข้อตกลงหรือการต่ออายุใดๆ โดยมีเงื่อนไขว่าการแต่งตั้ง Apple ให้เป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบฉันทะของคุณจะยังคงอยู่ต่อไปภายใต้ระยะเวลาการยุติตามสมควรแต่ไม่เกินสามสิบ (30) วัน หลังจากรหัสคอนเทนต์สุดท้ายที่มีอยู่สำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้ถูกแลกไป แม้ว่าข้อตกลงจะหมดอายุแล้วก็ตาม และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางของคุณแต่เพียงผู้เดียวว่า ส่วนย่อยที่ 1.2(b), (c) และ (d) ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงหรือหมดอายุแล้วก็ตาม เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามส่วนที่ 5.1 และ 7.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

2. การส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่ Apple

2.1 คุณจะส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องให้แก่ Apple ในรูปแบบและลักษณะที่ Apple กำหนด ตามที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองไปยังผู้ใช้ปลายทางตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ โดยใช้เครื่องมือ App Store Connect และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ แต่เพียงผู้เดียว และจะระบุถึงสื่อดังกล่าวว่าเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองผ่านทางไซต์ App Store Connect เมตาดาต้าที่คุณส่งมอบให้แก่ Apple ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้จะประกอบด้วย (i) ชื่อและหมายเลขเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง (ii) ลुकค่าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองที่คุณกำหนดให้เป็นชื่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองที่ได้รับอนุญาต โดยที่ผู้ใช้ปลายทางของผู้ซื้อดังกล่าวอาจใช้รหัสคอนเทนต์ (iii) ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (iv) นโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ (v) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง ("EULA") ของคุณ หากมี ตามส่วนที่ 4.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ และ (vi) เมตาดาต้าเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ และ/หรือเครื่องมือ App Store Connect ที่อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว รวมถึงเมตาดาต้าที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการค้นหาและการค้นพบคอนเทนต์บนฮาร์ดแวร์ของ Apple

2.2 คุณจะส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมดแก่ Apple โดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ ที่อยู่ภายใต้ FTP ที่ปลอดภัย และ/หรือวิธีการส่งมอบอื่นๆ ตามที่ Apple กำหนด

2.3 คุณรับรองในที่นี้ว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมดที่คุณส่งมอบให้แก่ Apple ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ ได้รับอนุญาตให้ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาไปยังแต่ละภูมิภาคที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ A ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตามข้อบังคับการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา 15 C.F.R. ส่วนที่ 730-774 คุณยังรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองทุกเวอร์ชัน ที่คุณส่งมอบแก่ Apple จะไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบการขนส่งอาวุธยุทธโปกรณ์ระหว่างประเทศ 22 C.F.R. ส่วนที่ 120-130 และไม่ได้ออกแบบผลิต ดัดแปลง หรือกำหนดค่าไว้สำหรับผู้ใช้ปลายทางเพื่อการทหารหรือการใช้ปลายทางเพื่อการทหาร โดยไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดทั่วไปของส่วนที่ 2.3 นี้ คุณรับรองว่า (i) ไม่มีแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองใดๆ มี ใช้ หรือรองรับการเข้ารหัสข้อมูลหรือฟังก์ชันการเข้ารหัสใดๆ หรือ (ii) ในกรณีที่แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองใดๆ มี ใช้ หรือรองรับการเข้ารหัสข้อมูลหรือฟังก์ชันการเข้ารหัสใดๆ ดังกล่าว คุณจะมอบสำเนา PDF ของการพิจารณาการจำแนกประเภทการส่งออก (CCATS) ที่ออกโดยสำนักอุตสาหกรรมและความปลอดภัย ("BIS") กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ให้แก่ Apple เมื่อร้องขอหรือมีรายงานการจำแนกประเภทด้วยตนเองใดๆ ที่ส่งไปยัง BIS และได้รับการอนุญาตที่เหมาะสมจากภูมิภาคอื่นที่กำหนดให้ ต้องมีการขออนุญาตนำเข้าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าวตามที่กำหนด คุณรับทราบว่า Apple อาศัยใบรับรองของคุณในส่วนที่ 2.3 นี้ เพื่อการอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ และเว้นแต่จะระบุไว้ในส่วนที่ 2.3 นี้ Apple จะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับการบริหารการส่งออกในการอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

2.4 คุณจะต้องรับผิดชอบในการพิจารณาและปรับใช้การจัดระดับอายุหรือคำเตือนผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ ตามที่กำหนดโดยระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดระดับเนื้อหาหรือองค์กรอื่นๆ ("คณะกรรมการจัดระดับ" แต่ละคณะ) สำหรับวิดีโอ โทรทัศน์ เกม หรือคอนเทนต์อื่นๆ ที่นำเสนอในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณสำหรับแต่ละพื้นที่ในอาณาเขต ทั้งนี้ตามแต่กรณี คุณต้องรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือจำกัดคอนเทนต์หรือฟังก์ชันการตรวจสอบยืนยันอายุก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่หรือคอนเทนต์ที่ได้รับการควบคุมภายในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองให้ใช้สิทธิ์ของคุณ

3. การส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแก่ผู้ใช้ปลายทาง

3.1 คุณรับทราบและตกลงว่า ในระหว่างการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่คุณ Apple จะโฮสต์แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง จัดหารหัสคอนเทนต์แก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง และอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้ในนามของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการโฮสต์และการส่งมอบคอนเทนต์หรือบริการที่คุณจำหน่ายผ่านการใช้ API การซื้อภายในแอป ยกเว้นคอนเทนต์ที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าว (เช่น การซื้อภายในแอปเป็นเพียงการปลดล็อกคอนเทนต์) หรือคอนเทนต์ที่ Apple โฮสต์ไว้ตามส่วนที่ 3.3 ของข้อตกลงโปรแกรม โดย Apple จะทำการตลาดในนามของคุณให้กับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองทุกรายการเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองตามราคาที่ระบุไว้ในระดับราคาที่คุณเป็นผู้กำหนดภายใต้ดุลพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอยู่ในตารางราคาที่ระบุไว้ในเครื่องมือ App Store Connect ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นระยะโดย Apple คุณสามารถเปลี่ยนระดับราคาของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของคุณโดยเป็นไปตามตารางราคาที่ระบุไว้ในเครื่องมือ App Store Connect โดยที่ Apple ในฐานะตัวแทนและ/หรือผู้รับมอบฉันทะของคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บเงินตามราคาทั้งหมดที่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองต้องชำระเป็นค่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งผู้ใช้ปลายทางได้ซื้อหาตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3

3.2 ในกรณีที่การขายหรือการส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่ผู้ใช้ปลายทางรายใดก็ตามต้องมีการชำระค่า
ภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการสื่อสารโทรคมนาคม และภาษีหรือเงินเรียกเก็บอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและส่งภาษีจากการขายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
เองแก่ผู้ใช้ปลายทางจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ B ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ ซึ่งจะมีการอัปเดตเป็นครั้ง
คราวผ่านทางไซต์ App Store Connect โดยคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกและดูแลความถูกต้องในการ
กรอกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณผ่านทางไซต์ App Store Connect ซึ่งอาจมีการอัปเดต
เป็นครั้งคราว การระบุหมวดหมู่ภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้กับการจำหน่ายและการส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณ
การปรับเปลี่ยนใดๆ ที่คุณกระทำกับการระบุหมวดหมู่ภาษีสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณ จะมีผลกับการจำหน่าย
แอปพลิเคชันที่คุณพัฒนาขึ้นเองหลังจากที่ Apple ได้ดำเนินการการปรับเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว
การปรับเปลี่ยนที่คุณดำเนินการกับการจัดหมวดหมู่ภาษีให้กับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง จะไม่มีผลกับการจำหน่าย
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ Apple จะดำเนินการกับการปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ภาษีของคุณ

หากการจัดหมวดหมู่ภาษีของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณเข้าข่ายไม่ถูกต้องตามหน่วยงานที่มีอำนาจด้านภาษี
คุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลทางภาษีแต่เพียงผู้เดียว หาก Apple พิจารณาตามดุลพินิจอันสมควรแล้วว่า การจัดหมวดหมู่
ภาษีให้กับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณไม่ถูกต้อง กรณีเช่นนี้ Apple สงวนสิทธิ์ในการระงับเงินจำนวนหนึ่งที่ต้องชำระ
แก่คุณเอาไว้จนกว่าที่คุณจะแก้ไขหมวดหมู่ภาษีให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขหมวดหมู่ภาษีเรียบร้อยแล้ว Apple จะหักค่าปรับและ
ดอกเบี้ยใดๆ อันเป็นผลจากความไม่ถูกต้องดังกล่าว และสงคินยอดคงเหลือที่ Apple ระงับไว้คืนให้แก่คุณโดยปราศจาก
ดอกเบี้ย อันเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแทนและปกป้อง Apple
จากการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจด้านภาษีสำหรับการชำระภาษีที่ไม่ครบถ้วนหรือการชำระภาษีเกิน
ไม่ว่าจะเป็นภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการสื่อสารโทรคมนาคม หรือภาษีหรือเงินเรียก
เก็บอื่นใด ตลอดจนเบี้ยปรับและ/หรือดอกเบี้ยอันเป็นผลสืบเนื่อง

3.3 เพื่อสนับสนุนการผูกพันในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางภาษีของผู้สัญญาทั้งสองฝ่าย Apple กำหนดให้คุณต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ C ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ หรือบน App Store Connect โดยขึ้นอยู่กับ
(i) ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัย และ (ii) ภูมิภาคที่คุณกำหนดไว้และต้องการให้ Apple อนุญาตให้มีการจำหน่ายและเข้าถึงแอป
พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ในกรณีที่ Apple เรียกเก็บเงินตามราคาค่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองใดๆ ก่อนที่คุณจะจัดหา
เอกสารทางภาษีให้แก่ Apple ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบ C ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ Apple อาจตัดสินใจที่
จะไม่นำส่งเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณ และระงับจำนวนเงินดังกล่าวในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคุณ จนกว่าคุณจะจัดหา
เอกสารทางภาษีตามที่กำหนดให้แก่ Apple เมื่อได้รับเอกสารทางภาษีทั้งหมดตามที่กำหนดจากคุณ Apple จะนำส่งเงินตาม
จำนวนที่ระงับไว้ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้แก่คุณโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งอยู่ภายใต้ส่วนที่ 3.3 ตามข้อกำหนดของ
เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

3.4 Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนต่อไปนี้เป็นการบริการในฐานะตัวแทนและ/หรือผู้รับมอบฉันทะของคุณภายใต้
เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

สำหรับการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง Apple มีสิทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละสามสิบ (30%) ของราคาทั้งหมดที่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองแต่ละรายได้
ชำระไว้ สำหรับการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติโดยลูกค้าที่มีการชำระค่าสมาชิกภายในกลุ่มสมาชิก (ตามคำนิยามด้านล่าง)
เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาผ่อนผันเพื่อการรักษาลูกค้าหรือระยะเวลาขยายการต่ออายุ กรณีเช่นนี้
Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละสิบห้า (15%) ของราคาทั้งหมดที่ผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายได้ชำระไว้เป็นค่าต่ออายุ
แต่ละครั้งต่อไป ระยะเวลาผ่อนผันเพื่อการรักษาลูกค้าหมายถึงระยะเวลาระหว่างการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกของลูกค้า
(เช่น เนื่องมาจากการยกเลิกหรือไม่ชำระเงิน) และการเริ่มต้นเป็นสมาชิกใหม่ภายในกลุ่มสมาชิกเดียวกัน โดยมีข้อแม้ว่า
ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 60 วัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ระยะเวลาขยายการต่ออายุหมายถึงระยะเวลาที่คุณยึดวัน
ต่ออายุการสมัครสมาชิกของลูกค้าออกไปโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่
Apple มีสิทธิ์ได้รับภายใต้ส่วนที่ 3.4 นี้ ราคาที่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองต้องชำระจะเป็นราคา
สุทธิรวมการเรียกเก็บค่าภาษีใดๆ ทั้งหมดตามที่ระบุในส่วนที่ 3.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนที่ 3.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.4 ในที่นี้โดยไม่มีการหักค่าภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีจากรัฐบาลใดๆ รวมถึงค่าภาษีใดๆ ทั้งหมด ภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันของคุณ ของ Apple หรือของลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง ที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายหรือการใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง สำหรับการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และ/หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองโดย Apple นั้น Apple ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

3.5 เมื่อมีการเรียกเก็บเงินจำนวนใดๆ จากลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองตามราคาแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองที่ส่งมอบแก่ผู้ใช้ปลายทางที่กำหนดของลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองหลังจากนี้ Apple จะหักค่าตอบแทนเต็มจำนวนสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง และค่าภาษีใดๆ ที่ Apple เก็บรวบรวมไว้ภายใต้ส่วนที่ 3.2 และ 3.4 โดยจะนำส่งจำนวนเงินส่วนที่เหลือจากราคาดังกล่าวให้คุณ หรือออกเครดิตในนามของคุณตามแต่ละกรณีด้วยวิธีการตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจตามมาตรฐานของ Apple ซึ่งรวมถึง (i) การจ่ายเงินให้คุณด้วยการโอนเงินเท่านั้น (ii) ต้องมียอดขั้นต่ำถึงเกณฑ์การจ่ายเงิน (iii) คุณต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินตามที่กำหนดบนไซต์ App Store Connect และ (iv) การจ่ายเงินตามข้อกำหนดข้างต้นจะใช้เวลาไม่เกินสี่สิบห้า (45) วัน หลังจากการปิดรอบเดือนซึ่ง Apple ได้รับจำนวนเงินดังกล่าวจากผู้ใช้ปลายทาง โดย Apple จะจัดหารายงานยอดจำหน่ายที่มีข้อมูลเพียงพอให้แก่คุณบน App Store Connect เพื่อให้คุณตรวจสอบการจำหน่ายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองในช่วงเดือนและยอดเงินสุทธิที่ Apple จะนำส่งให้แก่คุณ ภายในเวลาไม่ล่าช้ากว่าสี่สิบห้า (45) วันหลังจากสิ้นสุดรอบรายเดือนแต่ละรอบ ในที่นี้คุณยังรับทราบและตกลงว่า Apple มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามส่วนที่ 3.5 เมื่อมีการจัดส่งรหัสคอนเทนต์แก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง แม้ว่า Apple จะไม่สามารถจัดเก็บค่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองจากลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองตามราคาของแอปดังกล่าวก็ตาม ในกรณีที่ราคาซื้อที่ Apple ได้รับจากลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองเป็นค่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองอยู่ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ตกลงนำส่งกันระหว่าง Apple กับคุณ ราคาซื้อของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่ใช้ นำส่ง และคิดคำนวณจำนวนเงินที่ Apple จะนำส่งให้คุณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดตายตัวสำหรับระยะเวลาการส่งมอบ ดังที่แสดงในเครื่องมือ App Store Connect ซึ่งอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราวตามส่วนที่ 3.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ โดย Apple อาจจัดเตรียมวิธีการใน App Store Connect เพื่อให้คุณสามารถกำหนดสกุลเงินหลักสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณกำหนดไว้เพื่อการรับการนำส่งเงิน ("สกุลเงินที่กำหนด") และ Apple อาจสั่งให้ธนาคารของ Apple แปลงเงินนำส่งที่เป็นสกุลเงินอื่นใดที่ต่างออกไปจากสกุลเงินที่กำหนด ให้เป็นสกุลเงินที่กำหนดก่อนที่จะนำส่งเงินดังกล่าวให้คุณ โดยคุณยินยอมให้มีการหักส่วนต่างจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ธนาคารของ Apple เรียกเก็บ ออกจากเงินนำส่งดังกล่าว อีกทั้งคุณยังต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) ที่ธนาคารของคุณหรือธนาคารตัวกลางใดๆ เรียกเก็บระหว่างธนาคารของคุณกับธนาคารของ Apple

3.6 ในกรณีที่ค่าตอบแทนของ Apple หรือราคาที่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองต้องจ่ายเป็นค่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองใดๆ ต้องมีการจ่าย (i) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกัน หรือ (ii) ภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการสื่อสารโทรคมนาคม หรือภาษีหรือเงินเรียกเก็บอื่นใดที่ Apple ไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บภายใต้ส่วนที่ 3.2 ในที่นี้ หรือ (iii) ภาษีหรือเงินเรียกเก็บโดยรัฐบาลไม่ว่าในลักษณะใด ให้ถือว่าจำนวนค่าภาษีหรือเงินเรียกเก็บดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่เป็นการลดค่าตอบแทนที่ Apple มีสิทธิ์ได้รับตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

3.7 ในกรณีที่เงินนำส่งที่ Apple จ่ายให้คุณต้องมีการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกัน ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวเต็มจำนวนจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่ใช่การลดค่าตอบแทนที่ Apple มีสิทธิ์ได้รับจากธุรกรรมดังกล่าว หาก Apple มีเหตุผลให้เชื่อว่าภาษีดังกล่าวถึงเวลาครบกำหนดชำระ Apple จะหักค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวแบบเต็มจำนวนจากยอดเงินรวมที่ติดค้างคุณ และจะชำระเงินเต็มจำนวนที่หักไว้ให้แก่งานภาษีที่มีอำนาจ โดย Apple จะใช้อัตราส่วนลดของภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากมีกำหนดไว้ในสนธิสัญญาภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับใช้ เฉพาะในกรณีที่คุณจัดหาเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวให้แก่ Apple ภายใต้สนธิสัญญาภาษีเงินได้นั้นหรือจนกว่า Apple จะพึงพอใจและเพียงพอที่จะ使你ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนลดของภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น เมื่อคุณส่งคำขอลง Apple เป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้ช่องทางที่ Apple กำหนดไว้ตามเหมาะสม Apple จะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อรายงานให้คุณทราบถึงจำนวนเงินที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีในลักษณะเดียวกันที่ชำระแก่งานภาษีที่มีอำนาจในนามของคุณ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแทนและปกป้อง Apple จากการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดโดยงานภาษีที่มีอำนาจติดตามการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีลักษณะเดียวกันที่ไม่ครบตามกำหนด ตลอดจนเบี้ยปรับและ/หรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระไม่ครบถ้วนอันเนื่องจากการที่คุณอ้างสิทธิ์หรือรับรองสิทธิ์ผิดพลาดต่อสิทธิ์ที่คุณมี หรือการที่คุณขาดคุณสมบัติ ที่จะได้รับอัตราส่วนลดของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3.8 คุณสามารถเสนอการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติในบางพื้นที่โดยใช้ API การซื้อขายในแอปภายใต้ข้อกำหนดของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(a) ฟังก์ชันการต่ออายุโดยอัตโนมัติต้องเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน รายครึ่งปี หรือรายปี ตามราคาที่คุณเลือกไว้ในเครื่องมือ App Store Connect โดยคุณสามารถเสนอได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก

(b) คุณต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติต่อไปนี้แก่ผู้ใช้ให้ชัดเจน

- ชื่อของการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเหมือนกับชื่อผลิตภัณฑ์ภายในแอป
- ระยะเวลาของการสมัครสมาชิก
- ราคาค่าสมาชิกและราคาต่อหน่วยตามความเหมาะสม

ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของคุณต้องสามารถเข้าถึงได้ภายในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง

(c) คุณต้องปฏิบัติตามข้อเสนอตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิกทั้งหมดตามที่ได้ทำการตลาดไว้ รวมถึงระยะเวลาผ่อนผันการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่คุณอนุญาต และในกรณีที่คุณฝ่าฝืนส่วนที่ 3.8(c) ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ ให้ถือว่าคุณอนุญาตและสั่งให้ Apple คืนเงินแก่ผู้ใช้ปลายทางเต็มจำนวนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามราคาที่ผู้ใช้ปลายทางจ่ายเพื่อการสมัครสมาชิกนั้นโดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว ระยะเวลาผ่อนผันการเรียกเก็บเงิน หมายถึง ช่วงเวลาที่นักพัฒนาตกลงที่จะให้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ฟรี สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน ในกรณีที่ Apple คืนเงินตามราคาดังกล่าวแก่ผู้ใช้ปลายทาง คุณต้องชดใช้หรือยอมให้ Apple เครดิตตามจำนวนที่เท่ากับราคาของการสมัครสมาชิกดังกล่าว คุณรับทราบว่า Apple อาจใช้สิทธิ์ภายใต้ส่วนที่ 7.3 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ซ้ำ

3.9 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงราคาของรายการสมัครสมาชิกที่มีอยู่เดิม คุณอาจเลือกที่จะคงราคาปัจจุบันไว้สำหรับลูกค้าปัจจุบันของคุณ โดยสามารถระบุความต้องการดังกล่าวได้ในเครื่องมือ App Store Connect เมื่อคุณเพิ่มราคาสำหรับสมาชิกปัจจุบันในภูมิภาคที่กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทาง ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนตรวจสอบและยอมรับราคาใหม่ดังกล่าว มิเช่นนั้นคุณสมบัติการต่ออายุโดยอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน

3.10 ทรายเท่าที่คุณส่งเสริมและเสนอที่จะจำหน่ายการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด

3.11 บริการสมัครสมาชิกที่ซื้อภายในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองจะต้องคุณสมบัตการซื้อภายในแอป ซึ่งจะเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี iTunes ของผู้ใช้ปลายทาง ไม่ใช่บัญชีลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง

นอกจากการใช้ API การซื้อภายในแอปแล้ว แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองอาจอ่านหรือเล่นคอนเทนต์ (นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ เสียง เพลง วิดีโอ) ที่อยู่นอกแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ) โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่ได้เชื่อมโยงหรือทำการตลาดเกี่ยวกับข้อเสนอภายนอกสำหรับคอนเทนต์ดังกล่าวภายในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องในการเข้าถึงคอนเทนต์ที่ได้รับจากนอกแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง

3.12 หากแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณมีคอนเทนต์ที่ออกตามกำหนดเวลา (เช่น นิตยสารและหนังสือพิมพ์) Apple อาจให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้ปลายทางแก่คุณ เมื่อผู้ใช้ปลายทางซื้อการต่ออายุสมาชิกแบบอัตโนมัติผ่าน API การซื้อภายในแอป ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้ดังกล่าวยินยอมให้มีการจัดเตรียมข้อมูลให้แก่คุณ โดยมีข้อแม้เพิ่มเติมว่าคุณต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศต่อสาธารณะ โดยสำเนาของข้อมูลดังกล่าวต้องพร้อมมีให้ดูและต้องได้รับความยินยอมในแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณ คุณอาจเสนอสิ่งจูงใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อขยายจำนวนการสมัครสมาชิกหากผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลนี้

4. ความเป็นเจ้าของและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

4.1 คู่สัญญาารับทราบและตกลงว่า Apple จะไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากความเป็นเจ้าของ ในหรือต่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองหรือข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โดยที่กรรมสิทธิ์ ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ความรับผิดชอบ และการควบคุมเหนือแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง จะยังคงอยู่กับคุณโดยตลอด อีกทั้ง Apple จะไม่ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองหรือข้อมูลแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเจาะจงไว้ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

4.2 คุณสามารถส่งมอบ EULA ของคุณสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่ Apple ณ เวลาที่คุณส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่ Apple ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ โดยมีเงื่อนไขว่า EULA ของคุณต้องรวมไว้ซึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต่ำดังระบุไว้ในเอกสารประกอบ D ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาด้วย โดย Apple จะอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายที่ Apple อนุญาตให้เข้าถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าวสามารถตรวจสอบ EULA ของคุณ (หากมี) ณ เวลาที่ Apple ส่งมอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแก่ผู้ใช้ปลายทางรายนั้น และ Apple จะแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางแต่ละรายทราบว่า การที่ผู้ใช้ปลายทางใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข EULA ของคุณ (หากมี) ในกรณีที่คุณไม่ได้จัด EULA ของคุณเองสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่ Apple คุณรับทราบและตกลงว่าการที่ผู้ใช้ปลายทางใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองจะอยู่ภายใต้ EULA ฉบับมาตรฐานของ Apple (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดการให้บริการของ App Store)

4.3 คุณรับทราบในที่นี้ว่า EULA สำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแต่ละรายการเป็นเรื่องระหว่างคุณกับผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น และสอดคล้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในแง่ใด ภายใต้ EULA ข้อใด หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของ EULA ที่กระทำโดยคุณหรือผู้ใช้ปลายทาง

5. การจำกัดเนื้อหาและการจัดระดับซอฟต์แวร์

5.1 คุณรับรองและรับประกันว่า (a) คุณมีสิทธิ์เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ทำซ้ำและแจกจ่ายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง และอนุญาตให้ Apple ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้ปลายทางเพื่อดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองผ่านทางเว็บไซต์ การแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง (b) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง หรือการอนุญาตให้ Apple หรือผู้ใช้ปลายทาง ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองเหล่านั้น ไม่มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิทางสัญญาของบุคคล บริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นใด และคุณไม่ได้ส่งแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแก่ Apple ในนามของบุคคลภายนอกหนึ่งรายขึ้นไป อันนอกเหนือไปจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองหนึ่งรายขึ้นไป (c) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแต่ละรายการได้รับอนุญาตให้แจกจ่าย จำหน่าย หรือใช้ ส่งออก หรือนำเข้าสู่ภูมิภาคที่คุณระบุไว้ตามส่วนที่ 2.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 โดยสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของภูมิภาคเหล่านั้น รวมถึงข้อบังคับการส่งออก/นำเข้าที่ใช้บังคับทั้งหมด (d) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองทั้งหมด ต้องไม่มีเนื้อหาลามกอนาจาร คูกคาม หรือเป็นที่ต้องห้ามหรือจำกัดตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในภูมิภาคใดก็ตามที่คุณกำหนดไว้ตามส่วนที่ 2.1 ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ (e) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้โดยใช้เครื่องมือ App Store Connect รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองนั้นมีความถูกต้อง และหากข้อมูลดังกล่าวหมดความถูกต้อง คุณจะอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องทันทีโดยใช้เครื่องมือ App Store Connect และ (f) ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับคอนเทนต์ของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง หรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของคุณอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Apple แจงข้อมูลติดต่อของคุณแก่ผู้ที่ยื่นข้อพิพาทดังกล่าว และจะปฏิบัติตามกระบวนการโต้แย้งเกี่ยวกับแอปตามที่ Apple กำหนด บนพื้นฐานที่ไม่เป็นการเฉพาะและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสาระสิทธิ์ทางกฎหมาย

5.2 คุณต้องใช้เครื่องมือการจัดระดับซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ใน App Store Connect เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแต่ละรายการที่คุณส่งมอบเพื่อใช้ในการทำการตลาดและการดำเนินการของ Apple ผ่านทางเว็บไซต์ การแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ เพื่อระบุระดับแก่แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแต่ละรายการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดระดับแก่แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง คุณต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับคอนเทนต์ของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองด้วยเครื่องมือการจัดระดับซอฟต์แวร์ คุณรับทราบและตกลงว่า Apple พึงพาสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ (i) ความสุจริตใจและความอดสาหะของคุณในการให้ข้อมูลที่ร้องขออย่างถูกต้องและครบถ้วนสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแต่ละรายการ และ (ii) การรับรองและการรับประกันของคุณในส่วนที่ 5.1 ในที่นี้ ในการทำให้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองพร้อมให้ดาวน์โหลดโดยผู้ใช้ปลายทางในแต่ละภูมิภาคที่คุณกำหนดไว้ในที่นี้ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ Apple แก่ไรระดับของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองที่เคยมีการระบุระดับไว้อย่างไม่ถูกต้อง และคุณยอมรับในระดับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการแก้ไขใหม่

5.3 ในกรณีที่ภูมิภาคใดๆ ที่คุณกำหนดไว้ในที่นี้กำหนดให้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองต้องได้รับการอนุมัติหรือการจัดระดับจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมใดๆ โดยถือเป็นเงื่อนไขในการแจกจ่าย การจำหน่าย และ/หรือการใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง คุณรับทราบและตกลงว่า Apple อาจเลือกที่จะไม่ให้ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองสามารถซื้อหา และ/หรือผู้ใช้ปลายทางสามารถดาวน์โหลดแอปดังกล่าวในภูมิภาคนั้นจากเว็บไซต์การแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง

5.4 แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองที่มุ่งเป้าหมายไปที่เด็ก หรือมีลักษณะเป็นที่น่าสนใจสำหรับเด็ก และมีการกวดขันให้เด็กต้องซื้อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้วลี เช่น "ซื้อทันที" หรือ "อัปเดตทันที") หรือจูงใจให้ผู้อื่นซื้อให้เด็ก จะต้องไม่ทำให้แอปพลิเคชันดังกล่าวพร้อมใช้ในอาณาเขตใดๆ ที่ระบุว่าการทำการตลาดในลักษณะดังกล่าวเป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย โดยคุณยอมรับและตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5.1(c) ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการทำการตลาด และกฎหมายการเล่นเกม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับภูมิภาคต่างๆ ในสหภาพยุโรปที่ http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm

6. ความรับผิดชอบและความรับผิด

6.1 Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้ปลายทางได้ติดตั้งและ/หรือใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองใดๆ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับประกันผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง และให้บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแต่ละรายการ

6.2 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ Apple จะไม่รับผิดชอบหรือความรับผิด ไม่ว่าในแง่ใดต่อการเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด อันเกิดขึ้นจากหรือเนื่องมาจาก แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง และ/หรือการใช้ปลายทางได้ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การเรียกร้องเรื่องการละเมิดการรับประกัน ไม่ว่าจะระบุไว้ใน EULA หรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (ii) การเรียกร้องความรับผิดของผลิตภัณฑ์ และ (iii) การเรียกร้องว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง และ/หรือการใช้ปลายทางครอบครองหรือใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ถือเป็นกรณีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

6.3 ในกรณีที่ Apple ได้รับคำบอกกล่าวหรือการเรียกร้องจากผู้ใช้ปลายทางว่า (i) ผู้ใช้ปลายทางต้องการยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองใดๆ ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่ผู้ใช้ปลายทางรายนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง หรือเมื่อการสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครต่ออายุอัตโนมัติตามที่ระบุในส่วนที่ 3.8 หากระยะเวลาดังกล่าวน้อยกว่าเก้าสิบ (90) วัน หรือ (ii) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะหรือการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณหรือตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีเหล่านี้ Apple อาจคืนเงินแก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองและ/หรือผู้ใช้ปลายทางตามความเหมาะสม ตามจำนวนเต็มของราคาที่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองหรือผู้ใช้ปลายทางได้ชำระเป็นค่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าว ในกรณีที่ Apple คืนเงินตามราคาดังกล่าวแก่ผู้ใช้ปลายทาง คุณต้องชดใช้หรือยอมให้ Apple เครดิตตามจำนวนที่เท่ากับราคาของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าว ในกรณีที่ Apple ได้รับคำบอกกล่าวหรือหรือข้อเรียกร้องจากผู้ให้บริการระบบชำระเงินว่าผู้ใช้ปลายทางได้รับเงินคืนค่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองแล้ว คุณต้องชดใช้หรือให้เครดิตแก่ Apple ตามจำนวนที่เท่ากับราคาของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าว

7. การสิ้นสุดการให้บริการ

7.1 เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้และภาวะผูกพันทั้งหมดของ Apple จากเรื่องนี้ จะสิ้นสุดเมื่อข้อตกลงหมดอายุหรือสิ้นสุดลง แม้ว่าจะมีการสิ้นสุดดังกล่าว Apple ยังคงมีสิทธิ์ในเรื่องต่อไปนี้ (i) ค่าตอบแทนทั้งหมดจากรหัสคอนเทนต์ทั้งหมดที่ใช้แลกเปลี่ยนสำเนาของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองโดยมอบให้แก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองก่อนวันที่สิ้นสุด (รวมถึงระยะเวลาการยุติตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1.4 ในที่นี้) และ (ii) เงินที่คุณจ่ายคืนเป็นค่าคืนเงินที่ Apple ได้จ่ายให้แก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองและ/หรือผู้ใช้ปลายทาง ทั้งก่อนและ/หรือหลังวันที่สิ้นสุดข้อตกลง อันเป็นไปตามส่วนที่ 6.3 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง Apple อาจระงับการชำระเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระให้กับคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตามที่ Apple พิจารณาเป็นการสมควร เพื่อการคำนวณและชดเชยการคืนเงินแก่ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองและ/หรือผู้ใช้ปลายทาง หากเมื่อใดก็ตามที่ Apple พิจารณาหรือสงสัยว่า คุณหรือนักพัฒนารายใดที่คุณเกี่ยวข้องด้วยได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน หรือเข้าร่วมกับนักพัฒนารายอื่นๆ เพื่อกระทำการหรือละเว้นกระทำการอันมีลักษณะที่น่าสงสัย ทำให้เข้าใจผิด ฉ้อโกง ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่สุจริต Apple อาจระงับการชำระเงินที่ถึงกำหนดต้องชำระแก่คุณหรือแก่นักพัฒนารายอื่นดังกล่าว

7.2 ในกรณีที่你不มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการแจกจ่ายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง หรือนุญาตสิทธิ์ให้ Apple อนุญาตผู้ใช้ปลายทางให้เข้าถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง ตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ก็ต่อไป คุณจะต้องแจ้งให้ Apple ทราบและเพิกถอนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์การแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองทันทีโดยใช้เครื่องมือที่ให้ไว้ในเครื่องมือ App Store Connect ภายใต้เงื่อนไขว่าการเพิกถอนดังกล่าวของคุณภายใต้ส่วนที่ 7.2 นี้ ไม่ได้เป็นการปลดปล่อยคุณจากภาวะผูกพันใดๆ ที่คุณมีต่อ Apple ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ หรือความรับผิดใดๆ ที่มีต่อ Apple และ/หรือผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองดังกล่าว

7.3 Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการทำการตลาด การเสนอ และการอนุญาตให้ลูกค้าในช่องทางการแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเอง ทำการซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดหรือปราศจากเหตุใดก็ตาม โดยจะแจ้งให้คุณทราบถึงการสิ้นสุดดังกล่าว แต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดทั่วไปของส่วนที่ 7.3 เท่านั้น โดยคุณยอมรับว่า Apple อาจระงับการทำการตลาดและการอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หาก Apple มีเหตุผลให้เชื่อได้ ภายใต้การตรวจสอบโดยบุคคลและ/หรือการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับคำบอกกล่าวภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ดังนี้ (i) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังภูมิภาคที่คุณกำหนดไว้ในเอกสารประกอบ A ตามข้อบังคับการบริหารการส่งออกหรือข้อจำกัดอื่นๆ ตั้งแต่หนึ่งภูมิภาคขึ้นไป (ii) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองเหล่านั้น และ/หรือความเป็นเจ้าของของผู้ใช้ปลายทาง และ/หรือการใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองเหล่านั้นฝ่าฝืนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก (iii) การแจกจ่าย การขาย และ/หรือการใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองเหล่านั้นละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับในภูมิภาคใดๆ ที่คุณกำหนดไว้ในส่วนที่ 2.1 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ (iv) คุณได้ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลง, เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ หรือเอกสารประกอบอื่นๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวทางการตรวจสอบของ App (v) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองของคุณละเมิดส่วนที่ 5.4 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแลว่ามีกรณีที่เกิดที่ถูกล่ามโซ่ หรือ (vi) คุณหรือผู้ใดที่เป็นตัวแทนของคุณหรือบริษัทของคุณถูกคว่ำบาตรในภูมิภาคใดๆ ที่ Apple ดำเนินธุรกิจอยู่ การที่ Apple เลือกระงับการทำการตลาดและการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองใดๆ ตามส่วนที่ 7.3 นี้ ไม่ได้เป็นการปลดปล่อยคุณจากการผูกพันของคุณ ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

7.4 คุณสามารถเพิกถอนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองใดๆ หรือทั้งหมดออกจากเว็บไซต์การแจกจ่ายแอปที่พัฒนาขึ้นเองได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด โดยใช้เครื่องมือที่มีให้ในไซต์ App Store Connect ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางของคุณ คุณอนุญาตและสั่งให้ Apple ดำเนินการให้สำเร็จตามคำขอของผู้ใช้ปลายทางเพื่อการแลกรหัสคอนเทนต์ที่คงค้าง และตามส่วนที่ 1.2(b), (c) และ (d) ในเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ ซึ่งจะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงหรือหมดอายุก็ตาม เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามส่วนที่ 5.1 และ 7.2 ของเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้

8. ผลทางกฎหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Apple ที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 3 นี้ อาจมีผลทางกฎหมายและ/หรือผลทางภาษีอันสำคัญยิ่งสำหรับคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางภาษีของคุณว่าด้วยภาระผูกพันทางกฎหมายและทางภาษีของคุณในเรื่องนี้